

Số: *118* /BC-LĐLĐ

Ninh Bình, ngày *01* tháng *10* năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công đoàn Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG

Các cấp công đoàn thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và phối hợp với các ngành chức năng, người sử dụng lao động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, do ảnh hưởng của dịch bệnh có 02 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa do thiếu nguyên liệu sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của CNLĐ¹; Thường trực LĐLĐ tỉnh thăm, làm việc để nắm tình hình CNVCLĐ và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 04 doanh nghiệp².

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ III/2021

1. Công tác tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ

Các cấp công đoàn đã chủ động nắm tư tưởng, đời sống, việc làm của CNLĐ, tình hình sản xuất - kinh doanh và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính và một số văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ. Tham gia đoàn kiểm tra Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2020-2021) tại 06 đơn vị.

Tổ chức tập huấn cho trên 80 cán bộ làm công tác y tế trong các doanh nghiệp về những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hiện quy trình lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus Sars-Cov-2. Phối hợp với Sở Y tế triển khai một số giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí, thuận lợi trong công tác phòng chống dịch bệnh; đồng thời cung cấp thông tin và báo giá của nhà phân phối bộ kit test nhanh phát hiện kháng nguyên virus Sars-Cov-2; kết quả, 23.686 NLĐ được test Covid theo định kỳ; tiêm vacxin cho 77.186 CNVCLĐ.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc bệnh tại doanh nghiệp; triển khai thực hiện Chỉ thị số

¹. Công ty cổ phần vật liệu từ Đông Dương (KCN); Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Việt Thắng (Tam Điệp).
². Cty TNHH Viennery, Cty TNHH may NienHsing Ninh Bình, Cty TNHH Giày Adora Việt Nam, Cty TNHH Goryo Việt Nam.

16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của CNLĐ; đồng thời nắm tình hình phòng chống dịch bệnh và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ; kết quả đến ngày 30/9/2021, có 10 doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 332 CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 1.231.190.000 đồng.

LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành tích cực làm việc với doanh nghiệp, nắm tình hình việc làm, đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động; chủ động phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đề nghị người sử dụng lao động thanh toán tiền nợ đọng BHXH và đôn đốc các đơn vị trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; tổ chức Giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ tại 46 doanh nghiệp.

2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Các cấp công đoàn tặng 1.171 suất quà trị giá 720,4 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, con TBLS; thăm hỏi 46 gia đình cán bộ y tế tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trích kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ 6 tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ 102 triệu đồng cho cán bộ y tế, đồng thời thăm hỏi 8 gia đình cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp tham gia phòng chống, dịch tại TP HCM và tỉnh Bình Dương; tặng 10 triệu đồng cho Đoàn cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương; tặng quà cho 16 cán bộ công đoàn chuyên trách là con thương binh, liệt sỹ với số tiền 8 triệu đồng.

Trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho 07 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 289,8 triệu đồng; hỗ trợ Covid cho 211 CNLĐ thuộc đối tượng cách ly với số tiền 103,5 triệu đồng; tặng 23.000 khẩu trang, kính chắn giọt bắn cho một số CĐCS doanh nghiệp³; tặng một số nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm soát dịch và các điểm cách ly tập trung với tổng số tiền 237,5 triệu đồng; một số CĐCS vận động đoàn viên tình nguyện tham gia nấu ăn phục vụ các khu cách ly. Ký mới 02 thỏa thuận hợp tác mang lại ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ⁴. Vận động CNVCLĐ đăng ký mua 19,4 tấn tỏi giúp nông dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Kết thúc đợt vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19, CNVCLĐ và doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tổng số tiền 44.240.494.830 đồng.

Các cấp công đoàn nhận hỗ trợ 29 cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi theo đề án “Học bổng cùng em vượt khó đến trường” với tổng số tiền 273 triệu đồng; phối hợp, tổ chức trao thưởng cho 517 cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2020-2021 với tổng số tiền trên 170 triệu đồng; huy động nguồn lực tặng 13.170 suất quà, 6.300 quyển vở, 06 chiếc xe đạp cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

³ Trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 10.000 khẩu trang cho 04 doanh nghiệp.

⁴ CĐ các KCN tỉnh và LĐLĐ huyện Kim Sơn

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ

LĐLĐ tỉnh tập trung hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN, 75 năm thành lập CĐ Ninh Bình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về “Chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2021”; hưởng ứng Cuộc thi viết “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” và “Vòng tay công đoàn” do Tổng Liên đoàn và Tạp chí Lao động Công đoàn tổ chức. Trong quý, có 71 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động công đoàn được đăng tải trên trang Website.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với NSDLĐ tổ chức tuyên truyền để đoàn viên biết và chủ động phòng, chống dịch bệnh với nhiều giải pháp; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị. Tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và 75 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình”, trao 09 giải tập thể⁵, 65 giải cho các cá nhân⁶ với tổng số tiền 25,4 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền về Luật an toàn giao thông cho 610 CNLĐ; vận động 1.543 CNLĐ tham gia hiến được 1.444 đơn vị máu

5. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (khóa XV) để sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và thực hiện quy trình cho thôi ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh. Chỉ đạo LĐLĐ huyện Gia Viễn, CĐ các KCN bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV. Tham mưu cho Tỉnh ủy Ninh Bình Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Quyết định tiếp nhận và điều động 01 đồng chí về nhận công tác tại LĐLĐ huyện Yên Khánh; xét đề nghị nâng lương thường xuyên cho 07 đồng chí; cử 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 64 cán bộ công đoàn. Trong quý, thành lập mới 07 CĐCS⁷, kết nạp mới 943 đoàn viên; tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS.

6. Công tác khác

LĐLĐ tỉnh tổng hợp xét, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo cho 33 tác giả; khen thưởng cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục

⁵. 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba.

⁶. 04 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba, 33 giải khuyến khích,

⁷. TP (01), Yên Khánh (01); Gia Viễn (02); Kim Sơn (02); KCN (01), YM (01)

hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ” cho 02 tập thể, 03 cá nhân; các cấp công đoàn khen thưởng cho 105 tập thể, 193 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021⁸.

LĐLĐ tỉnh làm việc với xã Khánh Cường, Yên Khánh để nắm việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương, đồng thời trao tặng các hộ dân trong xã một số giống cây trồng nông nghiệp chất lượng cao để nghiên cứu, nhân rộng trên địa bàn; 50 cây long não và một số loại hoa, cây cảnh làm đẹp cảnh quan, môi trường.

Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia ý kiến góp ý dự thảo về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn. Hướng dẫn Trường Trung cấp KT-DL Công đoàn Ninh Bình hoàn thiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, báo cáo thẩm định trình Tổng Liên đoàn phê duyệt. Hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Liên Đoàn phê duyệt quyết toán công trình đầu tư, sửa chữa trụ sở LĐLĐ thành phố Tam Điệp; Phối hợp với Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố Tam điệp kiểm tra công tác tài chính công đoàn tại 3 DN. Tiếp tục đôn đốc các các đơn vị đóng kinh phí sau khi kết thúc kiểm tra của cơ quan thuế.

UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 53 CĐCS.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Trong quý, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp, cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác đề ra; tích cực tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ; kỷ niệm 92 năm thành lập ĐVNVN, 75 năm thành lập ĐNVN và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Tích cực nắm tình hình việc làm, thực hiện chế độ chính sách của người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chốt kiểm dịch, các điểm cách ly tập trung và CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; phối hợp với các đơn vị tặng quà, trao học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống Covid và nắm tình hình, rà soát, đề xuất hỗ trợ CNLĐ, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

2. Hạn chế:

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ ở các CĐCS khu vực ngoài quốc doanh còn hạn chế. Một số đơn vị chưa có nhiều giải pháp để hỗ trợ CNLĐ.

- Một số cán bộ công đoàn còn thiếu sâu sát cơ sở, nắm tình hình CNVCLĐ chưa thường xuyên. Tổng hợp kết quả về tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp còn chậm.

- Một số doanh nghiệp trích nộp BHXH, BHYT và đóng kinh phí công đoàn chưa đúng quy định.

⁸. Trong đó TLĐ tặng Cờ, BK cho 6 tập thể, 17 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ, BK cho 28 tập thể, 36 cá nhân.

** Nguyên nhân:*

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên công tác tuyên truyền gặp khó khăn, không tổ chức được các hoạt động tập trung đông người.

- Do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn.

IV. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2021

1. Tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

2. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho CNVCLĐ, chỉ đạo các CĐCS khối doanh nghiệp xây dựng phương án chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Tập trung nắm tình hình đời sống việc làm, quan hệ lao động và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ để kịp thời đề xuất các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại CĐCS, cấp trên cơ sở, các ban, đơn vị trực thuộc; đánh giá, xếp loại CBCCC; đồng thời thực hiện công tác thi đua khen thưởng và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021.

5. Xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho CNVCLĐ năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết sum vầy năm 2022.

6. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021; thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản CĐ theo quy định; tích cực đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trích nộp kinh phí CĐ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2021.

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban DV Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban và đ/vị trực thuộc (qua website);
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Kim Long

